



ปีที่ 41 ฉบับที่ 24 วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศจับ-ปรับ ผู้ไม่สวมหมวกกันน็อค และกระทำ ความผิดกฎหมายจราจร ดีเดย์ 3 กรกฎาคม นี้

พลตำรวจตรีธรรณพงษ์ ทราญแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่าได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการวาระ “นครปลอดภัย” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนถึงภัยพิบัติต่างๆ โดยมีการเร่งรัดปราบปรามจับกุมผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ในด้านอาชญากรรมได้มีการตรวจสอบจับกุมอาวุธสงครามและผู้พกพาอาวุธอย่างผิดกฎหมายได้อย่างเห็นผล ปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต้องรณรงค์กันเร่งด่วน คือ ปัญหาการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจราจร ซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุการเสียชีวิต เมื่อปี 2554 จำนวน 407 คน ซึ่งนับว่าสูงมาก และเป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มากกว่าร้อยละ 50 สำหรับสถิติปีนี้ 2555 เฉพาะเดือนพฤษภาคม เดือนเดียวเกิดอุบัติเหตุ 118 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 19 คนและเป็นสถิติการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ถึงร้อยละ 90 ไม่สวมหมวกกันน็อค

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยอีกว่า เพื่อเป็นการลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ กำหนดกิจกรรมรณรงค์ โดยใช้ชื่อว่า “วาระนครปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณศาลาประดู่หก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในทุกรูปแบบ พร้อมกันทุกอำเภอเป้าหมาย และให้เจ้าพนักงานจราจรทั้งจังหวัด ได้บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด จับ-ปรับจริงในทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง จึงขอให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สวพ.จัดอบรมเสริมสมรรถนะนักวิจัย 17-19 ก.ค.นี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดโครงการอบรม “การพัฒนานักวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ” ในระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารเคียงคีรี พบกับกูรู ด้านการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณ-คุณภาพ รศ.ดร.โยธิน แสงวงดี จาก ม.มหิดล

โครงการอบรมการพัฒนานักวิจัยให้สามารถตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ ในครั้งนี้ จะเสริมสร้างความก้าวหน้าทางการวิจัยได้อย่างดีเยี่ยม สามารถนำความรู้ไปพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะทุนภายนอกที่จะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการ ในต้นเดือนสิงหาคม ทั้ทุนวิจัยของสกอ.ปีงบประมาณ 2556 ใน 3 กลุ่มเรื่อง และทุน วช.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่จะต้องดำเนินการส่งข้อเสนอโครงการ ในเดือนกันยายน

สำหรับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่ได้เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์สามารถเขียนบทความตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ได้อย่างถูกหลักวิชาการ อย่าลืมแจ้งชื่อที่คณะที่ท่านสังกัด หรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย (ต่อจากหน้า 3)

กล่าวสรุปแล้วโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปีเต็ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม พร้อมทั้งได้เตรียมตัวนักศึกษาของหลักสูตรสำหรับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมกันนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้สามารถตอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพของหน่วยงานเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบศิลปวัฒนธรรม จะเป็นกิจกรรมที่เด่นชัดและตอบตัวชี้วัดได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด วันพรุ่งนี้ติดตามอ่านสาระของการจัดโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ ก่อนที่จะชมการแสดงจริงในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย

หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

การจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เป็นภารกิจหลักของหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา โดยพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการแสดง ตามสถานการณ์ในสังคมโลกปัจจุบันและความความสนใจของผู้ชมที่หันมาบริโภคคุณค่าทางวัฒนธรรม เฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่ออนุรักษ์ต่อยุทธอายุทางวัฒนธรรมการแสดงให้คงอยู่กับเยาวชน ตามเข็มมุ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนั้นกิจกรรมนี้จึงถือเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาในองค์ประกอบการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสามารถมีดัชนีชี้วัดที่เป็นจริงตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ของสำนักงานการอุดมศึกษาที่กำหนดทุกประการ

ผลการดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ในปีพุทธศักราช2554 ของหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง สามารถสรุปผลสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมการแสดงนำมาอ้างอิงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ได้ดังนี้ “ผู้เข้าชม ส่วนใหญ่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.80 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33.20 และส่วนใหญ่มีอายุ 12-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.43 รองลงมาอายุต่ำกว่า 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.14 อายุ 15-17 ปี คิดเป็นร้อยละ21.00 และอายุมากกว่า 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.43 เมื่อจำแนกตามโรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 19.10 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโยธินบำรุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ9.50 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ โรงเรียนมุขธารา โรงเรียนอนุบาลฉวางและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เป็นกิจกรรมหลักที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชควรจัดให้มีเพราะสามารถตอบสนองตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยได้หลายองค์ประกอบดังที่ได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นเอง

โครงการการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย เป็นโครงการระยะสั้น จัดการแสดงในรูปแบบของวิพิธทัศนา ประกอบด้วย การแสดงระบำ รำทั้งไทยและร่วมสมัย พร้อมทั้งการแสดงศิลปะละครนอก มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ชม จุดประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงของไทยให้คงอยู่กับเยาวชนของชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมการแสดงแก่นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงสำหรับประเมินคุณภาพการปฏิบัติกิจกรรมและเพื่อสร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะให้นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ทั่วไป เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับเครือข่ายหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดกิจกรรมการแสดงของหลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดงให้มีความสร้างสรรค์และหลากหลายเป็นที่ยอมรับของบุคคลโดยทั่วไป (อ่านต่อหน้า 2)



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสิญจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ดีคะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2555 ตรงกับวัน
แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง

3 กรกฎาคม ดีเคย์ ที่พลตำรวจตรีธรรมพงษ์ ทราญแก้ว ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประกาศชัดจะ ให้เจ้าพนักงานจราจรทั้งจังหวัด ได้บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด จับ-ปรับจริงใน
ทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย จึงฝากย้ำให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้
ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หมวกกันน็อคไม่ใช่แค่กัน “นาย” แต่ใช้กันชีวิต “น็อค”
นั่นสำคัญเป็นที่สุด

ศึกคักเป็นพิเศษ พิธีไหว้ครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมพรหมโยธี รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร รศ.มะโน คำบำรุง ดร.ไกรเดช ไกรสกุล ดร.เบญจพร
ชนะกุล ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา ห้าแรงแข็งขันช่วยกันกำกับพิธีการอย่างละเอียดละเอียดยลออก จนทำให้พิธี
การไหว้ครูปีนี้มีคามเข้มขลัง ท่านอธิการบดีอดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากชมว่า “งานนี้ส์อบผ่าน”

บรรดากลูกศิษย์ลูกหาที่ร่วมประกอบพิธีไหว้ครูในครั้งนี้ มีที่คุ้นหน้าคุ้นตากันหลายท่าน ในระดับดุขฎี
บัณฑิตมี ผศ.ชิราพร หนูฤทธิ ผศ.นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ส่วนท่านนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตาเช่นกันคือ ผอ.ปริดา
พ่วงกิม หวานใจของ รศ.พร พ่วงกิม ของเรานั้นเอง จันทร-ศุกร์ รับบทบาทเป็นอาจารย์เป็นผู้บริหาร
เสาร์-อาทิตย์ รับบทบาทเป็นนักศึกษา ถือว่าโชคตินะคะที่ได้เป็นทั้ง “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” ในเวลาเดียวกัน

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งค่าย (เป็นค่ายที่ 3) ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือค่าย
“คุณลักษณะ” ที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี ปีก่อนๆจัดขึ้นที่ค่ายวชิราวุธ โดยกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา ที่ 41
เป็นกำลังหลัก ปีนี้เปลี่ยนมาจัดที่หอประชุมของเราด้วยเหตุผลด้านงบประมาณซึ่งมีจำกัด พิธีเริ่มตั้งแต่เช้า
วันที่ 1 กรกฎาคม ไปจบในช่วงเย็นวันเดียวกัน ศึกคักไม่แพ้กันค่ายแรกและค่ายที่สอง

ได้เป็นแขกรับเชิญมาหลายงาน ถึงคราวจะมืงานเป็นของตัวเองบ้าง คุณวินัย จินดาวัฒน์ หรือลุงนัย
ขวัญใจของน้องๆ ที่ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ชายที่ “หล่อ” ที่สุดในงานการเงิน ช่วงนี้หน้าตาอึมเอบเป็นพิเศษที่
บุตรสาวสุดที่รัก เกลัซกรหญิงอุรคา จินดาวัฒน์ กำลังจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา สมความตั้งใจของคนมี “ลูกสาว”
ฤกษ์ดีเสื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ จัดฉลองงานมงคลสมรส ที่ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอแสดงความยินดีล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้คะ

คุณบุญอนงค์ เมืองแดง และครอบครัว ฝากขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ
คุณพ่ออ่อนม อนันทกาญจน์ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่าน
จงพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมจากพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก “ความสุขเป็นรางวัลของชีวิต ความ
ทุกข์เป็นโอกาสทองของการสร้างบารมี อดได้ ทนได้ รอได้ ก็เท่ากับก้าวขึ้นบันไดแห่งความสุข” สวัสดิ์ดีคะ